

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์
ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
และเวที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ อาคารหอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.

ประเด็น	ความคิดเห็นสาธารณะ	แนวทางการดำเนินการ
<p>การกำหนดนิยาม</p> <p>"ผู้รับใบอนุญาต" หมายถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์</p> <p>"รายได้" หมายถึง รายได้จากกิจการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่ได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม การบริการธุรกิจ การจัดเก็บค่าสมาชิก และรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต</p>	<p><u>ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี /โทรทัศน์ดาวเทียม</u></p> <p>๑. รายได้ที่นำมาคำนวณค่าธรรมเนียมควรจะเป็นรายได้หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จะต้องนำส่งกรมสรรพากรแล้ว จึงนำมาคิดค่าธรรมเนียมต่อไป</p> <p>๒. เสนอให้พิจารณาทบทวนการคำนวณค่าธรรมเนียมรายปีบนฐานรายได้หลังการหักภาษีนิติบุคคล</p> <p>๓. เสนอให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถนำต้นทุน/ค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจัยในการให้บริการและจ่ายให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นๆ มาหักลดหย่อนออกจากรายได้ก่อนการคำนวณค่าธรรมเนียมรายปี ๒ % หรือต้องไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน</p>	<p>นิยาม "ผู้รับใบอนุญาต" – คงเดิม</p> <p><u>เหตุผล</u></p> <p>ไม่มีความเห็นในประเด็นนี้</p> <p>นิยาม "รายได้" – ปรับแก้เป็น "รายได้" หมายถึง รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต ค่าสมาชิก ค่าการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการให้บริการของผู้รับใบอนุญาต</p> <p><u>เหตุผล</u></p>
	<p><u>ผู้ประกอบการ Free TV</u></p> <p>นิยาม "รายได้" คำว่า รายได้อื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบกิจการควรกำหนดให้ชัดเจน เพื่อแยกในการจัดทำทางบัญชี</p>	<p>๑) เป็นไปตามมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓</p>
	<p><u>ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง</u></p> <p>รายได้ที่นำมาคำนวณค่าธรรมเนียมควรจะเป็นหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว</p>	<p>๒) สอดคล้องกับร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์</p>

ประเด็น	ความคิดเห็นสาธารณะ	แนวทางการดำเนินการ
<p>อัตราค่าธรรมเนียม</p> <p>๑) ค่าพิจารณาค่าขอใบอนุญาต เป็นไปตามอัตราแนบท้ายประกาศนี้ ที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว</p> <p>๒) ประเภทค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แบ่งออกเป็น</p> <p>ข้อ ๕.๒ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายปี เป็นค่าตอบแทนการใช้คลื่นความถี่ที่ผู้ใช้คลื่นความถี่ต้องชำระเป็นรายปีตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>ข้อ ๕.๓ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์</p> <p>ข้อ ๕.๔ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี หมายถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม ๕.๒ และ ๕.๓ ที่ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระเป็นรายปีในอัตราร้อยละ</p>	<p><u>กลุ่มองค์กรการ / สมาคมด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์</u></p> <p>๑. ขอให้ทบทวนค่าธรรมเนียมใหม่ สูงเกินไป</p> <p>๒. ขอให้แยกประเภทการจ่ายอัตราค่าธรรมเนียม ไม่ควรให้เสียค่าธรรมเนียมเท่ากัน เช่น กิจการโทรทัศน์ และ กิจการวิทยุกระจายเสียง</p> <p><u>ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี / โทรทัศน์ดาวเทียม</u></p> <p>๑. ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีมีความสับสนว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรและอย่างไร ควรกำหนดให้ชัดเจนจะได้ไม่สับสนว่าจะต้องเสียตามข้อไหนในอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต</p> <p>๒. เสนอให้พิจารณาทบทวนการคำนวณค่าธรรมเนียมรายปี ให้สะท้อนตามฐานรายได้และขนาดของธุรกิจของผู้ประกอบการแต่ละรายในอัตราขั้นต่ำได้ แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๒ ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓. เสนอให้พิจารณาลดอัตราค่าธรรมเนียมลง หรือไม่เก็บค่าธรรมเนียมเลย</p> <p>๔. เสนอให้เก็บค่าธรรมเนียมค่าขอ ๕,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคิดเพียงยอดเดียว โดยกำหนดตามขนาดผู้ขอ ขอบข่ายการให้บริการ ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ – ๒๕,๐๐๐ บาท</p> <p>๑. สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมยินดีที่จะจ่ายค่าแรกเข้า ค่าอนุมัติ ๕,๐๐๐ บาท และจ่ายเป็นรายปี ปีละ ๒๐,๐๐๐ บาทเท่ากันหมด</p> <p>๒. เสนออัตราค่าธรรมเนียมแบบขั้นต่ำได้ และมีขั้นต่ำที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม</p> <p><u>ผู้ประกอบการ Free TV</u></p> <p>มีการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีรายละเอียดแยกย่อยมากไป ควรจะเก็บครั้งเดียว ตั้งแต่ค่าพิจารณาค่าขอใบอนุญาตไม่ควรแยกเป็นค่าไปแทนค่าสำเนาอีก เพราะเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ และควรลดค่าพิจารณาลงมาอีก</p>	<p>ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากร้อยละ ๒ ของรายได้ เป็นอัตราก้าวหน้า ดังนี้</p> <p>รายได้ ๐ - ๕ ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ ๑.๕</p> <p>รายได้เกิน ๕ ล้านบาท อัตราค่าธรรมเนียม ร้อยละ ๒.๐</p> <p><u>เหตุผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายเล็ก - สอดคล้องกับหลักการเรียกเก็บภาษีของกรมสรรพากร <p>“ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี” – ปรับแก้เป็น</p> <p>"ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ต้องชำระเป็นรายปีตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละสองของรายได้ประกอบด้วย</p> <p>(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายปี</p> <p>(๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปี"</p> <p><u>เหตุผล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สอดคล้องกับมาตรา ๔๒ แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ - เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้น

ประเด็น	ความคิดเห็นสาธารณะ	แนวทางการดำเนินการ
<p>สองของรายได้ โดยเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมนี้แล้วให้ถือว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่รายปีตาม ๕.๒ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการรายปีตาม ๕.๓ ด้วย</p> <p>ข้อ ๕.๕ ค่าใบอนุญาต เป็นค่าธรรมเนียมที่ผู้รับใบอนุญาตจะต้องชำระเมื่อมีการขอทำใบอนุญาต ในอัตราฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท</p> <p>๓) อัตราค่าใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาทและค่าสำเนาใบอนุญาต ฉบับละ ๕๐๐ บาท</p>	<p><u>ประชาชนทั่วไป</u></p> <p>ควรเปิดเผยแนวความคิดในการกำหนดจำนวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หรือค่าพิจารณาคำขอ เพราะการกำหนดวงเงินสูงเกินไปจะเป็นต้นทุนในการประกอบธุรกิจที่ผู้รับใบอนุญาตต้องผลักภาระมาที่ผู้บริโภค</p> <p><u>ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง</u></p> <p>๑. ควรจะพิจารณาตามความเหมาะสมหรือรายได้ของสถานี</p> <p>๒. กรณีผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตสำหรับกิจการที่ใช้คลื่นความถี่หลายใบ จะคิดค่าธรรมเนียมนี้จะคิดต่อใบอนุญาตหรือไม่ หรือรวมทั้งหมด</p> <p><u>ผู้ประกอบการโทรคมนาคม</u></p> <p>๒. ควรกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นแบบขั้นบันได โดยอัตราค่าธรรมเนียมฯ แบ่งตามช่วงรายได้ของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ</p> <p>๓. อัตราค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับผู้ให้บริการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ ควรลดหลั่นตามขนาดพื้นที่ให้บริการ</p> <p><u>นักวิชาการ</u></p> <p>การคิดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุชุมชน จะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ควรมีการระบุถึงค่าธรรมเนียมของกิจการโทรทัศน์ชุมชนด้วย</p>	<p>ค่าใบอนุญาตและค่าสำเนาใบอนุญาต - ตัดออก</p> <p><u>เหตุผล</u></p> <p>เป็นเงินที่เรียกเก็บเฉพาะกรณี และมีกำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว</p> <p>ตารางแนบท้ายค่าพิจารณาคำขอ - ปรับแก้คำว่า “วิทยุชุมชน” เป็น “กิจการบริการชุมชน”</p> <p><u>เหตุผล</u></p> <p>เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และครอบคลุมถึงผู้ให้บริการโทรทัศน์</p>
<p>หลักเกณฑ์และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมรายปี</p> <p>กำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมปีละ ๒ ครั้ง ครั้งที่หนึ่ง ภายในวันที่ ๓๑</p>	<p><u>ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง</u></p> <p>๑. ควรจัดให้มีการจัดส่งใบเตือน ให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ประกอบการวิทยุล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อจะได้นำส่งเงินค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้</p> <p>๒. เสนอให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายปีไปเลยครั้งเดียว</p>	<p>หลักเกณฑ์และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมรายปี - ปรับแก้ดังนี้</p> <p>(๑) การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ชำระปีละครั้ง</p> <p>(๒) ให้ผู้รับใบอนุญาตชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา</p>

ประเด็น	ความคิดเห็นสาธารณะ	แนวทางการดำเนินการ
<p>กรกฎาคม ของทุกปี โดยคำนวณจากรายได้ประมาณการของช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน และครั้งที่สองภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของทุกปี โดยคำนวณจากรายได้ประมาณการของทั้งปีก่อนหน้า</p>	<p><u>ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี / โทรทัศน์ดาวเทียม</u></p> <p>๑. เสนอให้พิจารณาทบทวนขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีจากเดิมภายใน ๓๐ วัน เป็น ๑๒๐ วัน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับชำระเงินที่รายได้จริงก่อนนำส่งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีให้กับ กสทช.</p> <p>๒. เสนอให้กำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี</p>	<p>บัญชี</p> <p><u>เหตุผล</u></p> <p>เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการในการนำส่งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและลดภาระการจัดเตรียมข้อมูล</p>
<p>การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่งข้อมูลงบการเงิน</p> <p>๑) กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่งงบทดลองเพื่อเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม พร้อมกับการชำระค่าธรรมเนียม</p> <p>๒) กำหนดให้นำส่งงบการเงินประจำปีที่น่าส่งต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย และเปิดเผยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี</p> <p>๓) สำนักงานมีหน้าที่สอบทานรายได้จากการประกอบกิจการที่ผู้รับ</p>	<p><u>ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี / โทรทัศน์ดาวเทียม</u></p> <p>๑. การกำหนดให้มีการแสดงงบการเงินอาจเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น</p> <p>๒. เสนอให้ส่งงบการเงินปีละครั้งตอนสิ้นปี</p> <p><u>ผู้ประกอบการ Free TV</u></p> <p>๑. ควรกำหนดให้เหมาะสมกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย</p> <p>๒. งบครึ่งปีต้องผ่านการตรวจสอบของ สตง.เข้าบอร์ด</p> <p><u>ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง</u></p> <p>ควรจัดอบรมการทำงานงบการเงินให้แก่ผู้ประกอบการวิทยุ</p> <p><u>ผู้ประกอบการโทรคมนาคม</u></p> <p>๑. รายได้ที่ใช้ในการคำนวณเป็นไปตามงบทดลอง ไม่มีความน่าเชื่อถือ อาจทำให้ชำระค่าธรรมเนียมสูงหรือต่ำไป ไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ</p> <p>๒. เสนอให้ใช้หลักเกณฑ์นำส่งงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย และคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่พึงชำระภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับผู้รับ</p>	<p>การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตนำส่งข้อมูลงบการเงิน</p> <p>- ปรับแก้ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมรายปี โดยให้นำส่งหลักฐานแสดงรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ พร้อมกับการชำระค่าธรรมเนียมปีละครั้ง</p> <p><u>เหตุผล</u></p> <p>- เพื่อลดภาระของผู้ประกอบการในการจัดเตรียมและนำส่งเอกสาร</p> <p>- เพื่อให้สามารถสอบทานค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ชำระได้</p>

ประเด็น	ความคิดเห็นสาธารณะ	แนวทางการดำเนินการ
<p>ใบอนุญาตนำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมรายปีเปรียบเทียบกับรายได้ตามที่ปรากฏในงบทดลองและรายได้ตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปีของผู้รับใบอนุญาตที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย โดยสำนักงานจะสอบทานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับจากวันที่สำนักงานได้รับงบการเงิน</p>	<p>ใบอนุญาตทกราย เว้นแต่ สตง. ตรวจสอบนานเกินกว่า ๑๕๐ วัน ให้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองงบการเงิน</p> <p>๓. ในข้อ ๗.๗ เห็นควรเพิ่มข้อความ กสทช. จะคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ส่วนที่ชำระไว้เกิน ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตชำระหรือรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่ได้ชำระไว้ไม่ครบหรือเกินจำนวนที่พึงชำระ</p> <p>๔. หากบริษัทต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งในส่วนกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จะต้องแยกรายได้และต้นทุนบริการแต่ละส่วน ซึ่งในทางปฏิบัติทำได้ยากและเป็นภาระมาก</p>	
<p>การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต</p> <p>คณะกรรมการอาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต หากผู้รับใบอนุญาตแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการว่าการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของตนมีรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเกินกว่า</p>	<p><u>ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี / โทรทัศน์ดาวเทียม</u></p> <p>เสนอให้บุคคลที่ควรได้รับการลดหย่อน ได้แก่ ผู้รับใบอนุญาตที่อยู่ในพื้นที่รอบนอก ไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้, ผู้รับใบอนุญาตที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอบนอก และผู้รับใบอนุญาตเก็บค่าบริการไม่เกิน ๕๐ บาท มีผู้รับบริการไม่เกิน ๑๐๐ ราย</p> <p><u>ผู้ประกอบการ Free TV</u></p> <p>ควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ</p> <p><u>ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง</u></p> <p>ควรกำหนดให้ชัดเจนว่า “หรือหน่วยงานใดที่เป็นผู้ควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หรืออาจจะเป็นผู้ประกอบการใดที่ได้รับการยกเว้น”</p> <p><u>พนักงาน กสทช. (กลุ่มงาน อส.)</u></p> <p>๑. ไม่ควรใช้ประโยคที่ว่าคณะกรรมการอาจลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมควรเปิดช่องว่า การขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม นั้น มีไว้สำหรับผู้รับ</p>	<p>การลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต – คงเดิม</p> <p><u>เหตุผล</u></p> <p>อยู่ระหว่างการจัดทำร่างระเบียบการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต และจะได้นำข้อคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาจัดทำร่างระเบียบฯต่อไป</p>

ประเด็น	ความคิดเห็นสาธารณะ	แนวทางการดำเนินการ
<p>สัดส่วนของรายการที่เป็นข่าวสารหรือสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด</p>	<p>ใบอนุญาตที่ยื่นคำขอลดหย่อน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าได้ให้บริการที่เป็นประโยชน์สาธารณะเป็นสัดส่วนเท่าไร ซึ่งควรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสัมพันธ์กันกับประกาศบริการสาธารณะ ซึ่งมีกำหนดไว้แล้ว</p> <p>๒. กิจการเพื่อบริการชุมชนและสาธารณะควรยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหรือกำหนดในอัตราที่ต่ำกว่าบริการทางธุรกิจ</p> <p><u>ประชาชนทั่วไป</u></p> <p>๑. เห็นด้วยกับการลดหย่อนหรือยกเว้น แก่ผู้ประกอบการกิจการสาธารณะ โดยมีหลักเกณฑ์ลดหย่อนหรือยกเว้น เพื่อมิให้เกิดความแตกต่างของการใช้ดุลพินิจและความเหลื่อมล้ำในทางปฏิบัติ</p> <p>๒. วิทยุชุมชน วิทยุสาธารณะที่เป็นประโยชน์สังคมควรสนับสนุน และไม่ควรถูกเก็บค่าธรรมเนียม</p> <p><u>ผู้ประกอบการโทรคมนาคม</u></p> <p>ควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่า สัดส่วนของแต่ละรายการที่เป็นข่าวสารหรือสารประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นเท่าใด จะได้รับการลดหย่อนเป็นสัดส่วนเท่าใด เพื่อป้องกันการเปิดช่องในการใช้ดุลยพินิจ</p> <p><u>องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน</u></p> <p>มีหลักเกณฑ์ใดกำหนดว่าเป็นประโยชน์เพื่อประชาชน และที่จะเข้าหลักเกณฑ์การลดหย่อนได้</p>	
<p>ภาพรวม</p>	<p><u>นักวิชาการ</u></p> <p>ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ ไม่ได้ระบุไว้ว่าผู้ใช้คลื่นความถี่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนหรือไม่</p> <p><u>มูลนิธิ</u></p> <p>เห็นสมควรให้ใช้ถ้อยคำให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจาย</p>	<p>เป็นประเด็นข้อคิดเห็นที่ไม่อยู่ในร่างประกาศนี้ จะรับไว้พิจารณาในประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

ประเด็น	ความคิดเห็นสาธารณะ	แนวทางการดำเนินการ
	<p>เสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไม่ สับสน และคำว่า ชุมชน มีความหมายที่เคยกำหนดไว้ชัดเจน อยู่แล้ว</p> <p><u>กลุ่มองค์กรการ / สมาคมด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์</u> กรณีการทดลอง/ทดสอบการออกอากาศชั่วคราวจ่ายค่าธรรมเนียมอนุญาต ๑๒,๕๐๐ บาทไปแล้ว วิทยุทั่วประเทศต้องจ่ายตรงนี้ก่อนหรือไม่ ค่อยมาเสีย ค่าธรรมเนียมออกอากาศถาวรหรือไม่</p> <p><u>พนักงาน กสทช. (กลุ่มงาน อส.)</u> ๑. นิยาม “ใบอนุญาต” “ผู้รับใบอนุญาต” ควรสอดคล้องกับประกาศกำหนด หลักเกณฑ์และประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และ สอดคล้องกับประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตประกอบกิจการ ๒. อัตราค่าธรรมเนียม ๒% ต่อปีนี้ ผู้ประกอบการสามารถนำไปหักลดหย่อน ภาษีได้หรือไม่</p> <p><u>ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี</u> หากจะต้องขออนุญาต ๑ ใบอนุญาตต่อ ๑ เขตอำเภอ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่าง มากในการขอ</p> <p><u>ผู้ประกอบการโทรคมนาคม</u> ๑. ผู้ให้บริการ Service Provider ควรสามารถเลือกใช้โครงข่ายแบบใช้คลื่น ความถี่ หรือไม่ใช้คลื่นความถี่ก็ได้ และผู้ให้บริการ Service Provider ที่ใช้ โครงข่ายทั้งแบบใช้คลื่นความถี่ หรือไม่ใช้คลื่นความถี่ไม่ควรถูกต้องเสียค่า พิจารณาค่าของทั้งสองแบบ ๒. ผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ไม่ควรมีภาระต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เนื่องจากก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และไม่ส่งเสริมการแข่งขัน</p>	

ประเด็น	ความคิดเห็นสาธารณะ	แนวทางการดำเนินการ
	<p>๓. การให้บริการ Service Provider ควรครอบคลุมการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ด้วย มิฉะนั้นจะเป็นการคิดค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน</p> <p>๔. ไม่มีความชัดเจนของการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ รายปี</p> <p>๕. อัตราค่าพิจารณาค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ที่ฉบับนี้แห่งเดียวเพื่อป้องกันการสับสน</p>	
อื่น ๆ	<p><u>กลุ่มองค์กร / สมาคมด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์</u></p> <p>๑. กสทช. ควรพิจารณาอนุญาตผู้ประกอบการวิทยุที่ดำเนินการก่อนปี ๒๕๕๓ โดยผู้ประกอบการหลังจากนั้น สร้างปัญหาในการใช้ความถี่ทับซ้อน</p> <p>๒. ขอให้ยื่นคำขอเป็นแบบแสดงตน</p> <p><u>ผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม</u></p> <p>๑. เสนอการแบ่งการขอใบอนุญาตเป็น ๓ ระดับ</p> <ul style="list-style-type: none">- ใบอนุญาตประกอบกิจการ (ช่องรายการ)- ใบอนุญาต Service Provider + ช่องรายการ- ใบอนุญาต Network Provider + Service + ช่องรายการ <p>๒. เสนอให้สมาคมเป็นผู้ช่วย กสทช. ในการรวบรวมคำขอใบอนุญาต โดย กสทช. ปรับลดค่าธรรมเนียมลดตามต้นทุนใหม่ของ กสทช.</p> <p><u>ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี</u></p> <p>๑. ควรให้ผู้เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายฉบับนี้ ได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการเพื่อเสนอและแก้ไข</p> <p>๒. การยื่นแบบประสงค์ขอใบอนุญาตไม่น่าจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้มากเกินไป เอกสารที่ขอมากเกินไปจนจำเป็น รวมทั้งกำหนดให้แนบเอกสารไปว่ามีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องแนบเอกสารในการยื่นครั้งแรกหรือครั้งต่อไปในปีถัดไป</p>	เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการอนุญาตหรืออื่นๆ

ประเด็น	ความคิดเห็นสาธารณะ	แนวทางการดำเนินการ
	<p><u>ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. ผ่ากร่องการจัดระเบียบคลื่นวิทยุชุมชนรายใหม่ที่เปิดมาแล้วทับซ้อนคลื่นที่เปิดมาก่อน2. วิทยุชุมชนที่ไม่มีใบอนุญาตออกอากาศ (๓๐๐ วัน) จะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไร นำเข้าสู่ระบบได้หรือไม่3. การออกประกาศควรให้มีการจัด Focus Group ในแต่ละเรื่องเป็นการเฉพาะๆไป4. มาตรการในการควบคุมเรื่องเครื่องวิทยุสำหรับวิทยุท้องถิ่น กำลังส่งอ่อนเป็นอย่างไร	
	<p><u>ผู้ประกอบการอื่นๆ</u></p> <p>ควรมีตัวอย่างประเภทกิจการหรือบริการให้เข้าใจได้ง่าย</p>	
	<p><u>สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม</u></p> <p>คำว่า "ประโยชน์สาธารณะ" ต้องชัดเจน และเป็นการยอมรับของประชาชน ไม่ใช่รัฐบาล ในการทำงานอย่ามองที่สาธารณะอย่างเดียว อยากให้มองการทำรายการด้วย</p>	
	<p><u>องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. วิทยุชุมชนกว่า ๑,๐๐๐ สถานี ที่ไม่มีใบอนุญาตต้องเข้าระบบนี้ด้วยหรือไม่2. กองทุนวิจัยและพัฒนาสื่อมีแล้วหรือไม่ หากไม่มีจะเก็บค่าธรรมเนียมได้ไหม	